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สยายปก 'ศักดิ์สยาม' มองธุรกิจเปนเกมวธิีคิด'อัญทิดา สุทิน' : คมคิดธุรกิจนิวเจน
โดยสุรัตน อัตตะ เรื่องและภาพ

“วัยวุฒิไมใชอุปสรรคสําคัญ” คํากลาวสั้นๆ ของ อัญทิดา สุทิน หรือคุณแอร ซีอีโอเครือศักดิ์สยาม
กรุป ผูผลิตและจําหนายปุยสูตรผสม ทายาทอดีตนายกสมาคมการคาและผูผลิตปุยไทย ”ทวีศักดิ์ สุทิน”
ที่กาวขึ้นมารั้งตําแหนงผูบริหารสูงสุดดวยวัยเพียง 26 ป พรอมกับความรับผิดชอบธุรกิจที่มีมูลคานับ
พันลานในวันนี้

ดวยบุคลิกความเปนหญิงแกรง กระฉับกระเฉง วองไว ดูเปนผูใหญกวาวัยเดียวกัน บงบอกถึง
การถูกหลอหลอม ฝกปรือมาอยางหนักจากผูเปนบิดาที่ถูกวางใหมารับงานเพ่ือสานตอธุรกิจของครอบครัว
ในฐานะลูกสาวคนโต จึงไมแปลกที่ชีวิตของเธอเต็มไปดวยเรื่องราวของปุย ที่เห็นมาตั้งแตเล็กจนโต ทํา
ใหรูสึกวาธุรกิจเปนสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว

“ตั้งแตเล็กจนโตไมเคยคิดเลยวาจะไปทําธุรกิจอ่ืนที่นอกจากปุย ไมมีวอกแวก เหมือนรูเลยวา
เกิดมาจะตองทําปุย” คํายืนยันของอัญทิดาในการวางเปาหมายชีวิตบนเสนทางธุรกิจ แมดูจะไมใชเรื่อง
ยาก หากมองในแงธุรกิจครอบครัว ที่สุดทายตกทอดสูทายาท แตก็ไมใชเรื่องงายหากการนําพาองคกรให
เติบโตกาวหนาในยุคโลกาภิวัตนที่เต็มไปดวยคูแขงทางธุรกิจที่แขงขันกันเขมขน

กวา 26 ปเต็มที่เครือศักดิ์สยาม กรุปไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัทและเติบโตมาถึงวันนี้ พรอมๆ
กับการกอกําเนิดทายาทคนแรกของครอบครัวทวีศักดิ์-โสภิต สุทิน ทําใหชีวิตของเธอเต็มไปดวยเรื่องราว
ของปุยอยางหลีกเล่ียงไมได

“ตอนที่พอลงเสาเอกสรางโรงงานแรกที่บางบัวทอง ตอนนั้นแอรเกิดมาได 5-6 วัน อยูตรงนั้น
ประมาณ 10 ป แลวก็ยายมาสรางโรงงานใหมที่นี่ 16 ปโดยประมาณ ซึ่งก็เทากับอายุแอรพอดี” อัญทิดา
ยอนที่มาของบริษัท ซึ่งปจจุบันตั้งอยูริมถนนลาดหลุมแกว-ไทรนอย ต.ขุนศรี อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี



การตอสูดิ้นรนทําธุรกิจของครอบครัวที่เห็นมาตั้งแตเด็กคือดวยภาพอันชินตาจนความฝงใจ
และตั้งใจวา ในอนาคตขางหนาจะตองทําหนาที่ดูแลธุรกิจนี้แทนบิดา จึงมีความมุมานะดานการศึกษาที่
เกี่ยวของเพ่ือหวังมาตอยอดทางธุรกิจในอนาคต

“แอรเห็นมันมาตั้งแตเกิด เห็นมาหมดตั้งแตพอกับแม ตอนนั้นเขาไมมีตังค เลยไปกูเขา เอา
ของเกาไปขาย เอาทองไปขายเพ่ือสรางที่นี่ขึ้นมา สมัยตอนเด็กมานอนกินอยูในตูคอนเทนเนอรเปนปๆ
เพราะตอนนั้นเราไมมีคนไมมีอะไร ตีหนึ่งตีสองพอนั่งซอมเครื่องจักรอยู เราก็ไปนั่งอยูบนรถสิบลอดูเขา
ทํา ขนปุยขึ้นรถ”

การศึกษาเปนสิ่งสําคัญ หากคิดตอยอดในธุรกิจจากผูเปนบิดา จึงตัดสินใจเรียนดานบริหารธุรกิจ
และการจัดการเพ่ือเติมเต็มในสวนที่ขาดมาเสริมความแกรงใหแกองคกร หลังจบจากโรงเรียนนานาชาติ
แฮรโรวอินเตอรเนช่ันแนล จึงบินลัดฟาไปเรียนตอที่มหาวิทยาลัยนอรธวูด ประเทศสวิตเซอรแลนด ใน
สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ตามที่ไดตั้งใจไว

“เรารูวาจะตองมาทําที่นี่ มันก็มีไมกี่ทางเลือกที่จะตองเรียน เกษตร บริหารธุรกิจ และวิศวะ มี
3 อยางที่เราเลือกได ซึ่งเกษตรก็ไมรูสึกชอบและมันไมใชสิ่งที่เขาใจยาก วิศวะเราก็ไมเกงพอ แตก็มีพอรู
เรื่องนี้ดีอยูแลว บริหารจัดการที่ยังขาดอยูก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้”

เธอใชเวลาเพียง 4 ป ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยนอรธวูด จนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ กอนมารับตําแหนงเด็กฝกงานในเครือศักดิ์สยาม กรุป ซึ่งประกอบดวย
4 บริษัท ไดแก ศักดิ์สยาม อินเตอรเนช่ันแนล, ศักดิ์สยาม คอรเปอรเรช่ัน, ศักดิ์สยาม อินเตอร ซัพพลาย
และศักดิ์สยาม เฟอรติไลเซอร โกลเบิล เอ็กซปอรต โดยใชเวลาเกือบ 5 ปในการเรียนรูงานในทุกระบบ
ตั้งแตกระบวนการผลิตในโรงงาน ฝายการตลาด ฝายการจัดซื้อวัตถุดิบ ฝายขาย ตลอดจนฝายบริหารงาน
บุคคล จนสามารถกาวขึ้นมารั้งในตําแหนงกรรมการผูจัดการของกลุมบริษัทในเครือศักดิ์สยามในวันนี้

อัณทิดา บอกวา แมจะเปนทายาทเจาของบริษัท แตก็ไมใชเรื่องงายที่จะผานงานไปได เพราะ
ตองฝาดานทดสอบอยางหนักจากกรรมการบริษัทที่มีทั้งประสบการณและความอาวุโส โดยเฉพาะผูเปน
บิดา หากการทํางานไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไวก็อยาหวังวาจะไดกาวขึ้นสูตําแหนงผูนําสูงสุดของ
องคกร

“ตอนฝกงานปแรกเราตองเรียนรูงานทุกอยาง ไปขลุกอยูกับคนงานในโรงงาน ปูเสื่อขางรถสิบ
ลอกินพรอมกับเขา เมื่อกลับมาอยูออฟฟศก็เริ่มเรียนรูการคํานวณราคา การติดตอลูกคาตางชาติเพ่ือซื้อ
วัตถุดิบ เริ่มไดคุยกับฝรั่ง ตอนแรกๆ ยังคุยไมเปน ไมใชแควาการพูดภาษาอังกฤษกัน แตมันคุยเกี่ยวกับ
ปุยทั้งหมด รูจักการตอรองราคา ปตอมาพอก็เริ่มใหเราโทรคุยเอง ก็เริ่มเรียนรูจากตรงนั้น”

เธอยอมรับวา การเรียนรูดวยตัวเองมันไมงายอยางที่คิด ย่ิงถูกกดดันจากผูเปนบิดาที่มองวา
เปนเรื่องงาย จนทําใหรูสึกทอและอยากจะหันหลังใหกับธุรกิจปุย เนื่องจากไมอาจทนตอแรงกดดันได จน
ในที่สุดก็ยอมกลับมาเมื่อรับรูเปาหมายวาทุกสิ่งทุกอยางที่พอสรางไวจะตองมีผูรับชวงตอไป



“ตอนนั้นพอภูมิใจมากคิดวาเราเหมือนปลาที่โตแลว แตในความจริงเรายังเปนลูกปลา ยังไมรู
เลยจะวายยังไง จะกินยังไง แตพอทําหมือนวาเราวายเช่ียวชาญแลว เกงแลว ตั้งความหวังไวสูงใหเรา
เดินเร็ว แตเราเดินเร็วไมทันเทาเขา ตอนนั้นแอรยังจับจุดไมถูก ทําใหไมรูสึกสนุกกับมัน”

หลังผานความรูสึกที่เลวรายในปแรก จากนั้นในปตอมาเริ่มเขาที่เขาทางหลังรับรูเปาหมายที่
แทจริงจากผูเปนบิดาที่ตองการฝกความแกรงเพ่ือรองรับแรงกดดันที่จะตามมา เมื่อกาวขึ้นสูตําแหนงที่
สูงขึ้น ซึ่งเต็มไปดวยภาระงานที่หนักขึ้นเปนเงาตามตัว

“ชวงปสองหลังน้ําทวมใหญป 54 พอเรียกมาคุยใหม ลองคิดดูวาอยากทํามั้ย จะเปนแค
พนักงานกินเงินเดือนไมตองอะไรมาก ชิลๆ สบายๆ หรืออยากจะลองดูใหม เพราะนี่คือของของคุณ คุณ
สรางมันก็ไปกับคุณ เราก็มอง เออ เอาสักตั้ง เพราะวาตอนนั้นถามวาเรารักบริษัทมั้ย ก็รัก แตรูสึกวามัน
เปนของพอ ไมใชของเรา เรายังไมรูสึกเปนสวนหนึ่งของเขา จนเรามาเริ่มจับใหม เริ่มคุยกับฝรั่งใหมเริ่มดิ
วงานใหมทั้งหมด”

แมจะเริ่มตนใหม แตดูเหมือนเธอมีความสุขกับการทํางานมากขึ้น เมื่อไดรับการถายทอดเคล็ด
ลับการทําธุรกิจจากผูเปนบิดาวา ใหคิดเสมอวาการทําธุรกิจก็เหมือนการเลนเกมอยางหนึ่ง แตเปนเกม
ธุรกิจที่ไมมีวันจะชนะเสมอไป หากแพก็ตองหาทางเพ่ือกลับสูชัยชนะอีกครั้ง

เมื่อคิดอยางนี้ได การทําธุรกิจก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป ย่ิงตองแกปญหาในเรื่องที่ยากก็ย่ิง
สรางความแข็งแกรงมากขึ้นเปนเงาตามตัว จึงไมแปลกที่ผูหญิงตัวเล็กๆ มีประสบการณในเสนทางธุรกิจ
ปุยไมถึง 5 ขวบป แตสามารถนําพาองคกรขนาดใหญมีมูลคาทางธุรกิจหลายพันลานขึ้นช้ันสูแนวหนา
ธุรกิจปุยเมืองไทย

“พอเคยพูดประโยคหนึ่งวา การทํางานมันเหมือนเราเลนเกม ทุกวันจะมีเกมใหมตลอดเวลาให
เราตองแก พอเราแกเสร็จเราก็ผานดานมันไป แตถาเราแกมันไมได ก็ยังไมผานดาน ตองหาวิธีใหมทํา
ยังไงใหมันผานดานนั้นไปได พอเรารูสึกวาการทํางานเหมือนการเลนเกม มันก็เลยมีความรูสึกวาไมมี
อะไรที่จะทอ”

ถึงวันนี้เกือบ 5 ปเต็ม ที่ศักดิ์สยาม กรุป อยูภายใตการกุมบังเหียนของ ”อัญทิดา สุทิน” ที่นํา
รูปการบริหารจัดการแบบตะวันตกที่เนนการมีวิจัยและตรงตอเวลา สอดประสานการทํางานตามแบบ
ฉบับไทยๆ ที่มีความเอ้ืออาทร มองพนักงานทุกคนเปนเพ่ือนรวมงาน ทําใหการบริหารงานเปนไปอยาง
ราบรื่น สงผลทําใหการเติบโตทางธุรกิจมีมากขึ้นเรื่อยๆ

“สิ่งเดียวที่เราตองการคือ การมีวินัย ตรงตอเวลา ฝรั่งเขาจะสอนเลยวาเวิรก ไลฟ บาลานซ
คุณเต็มที่กับมันในเวลางาน นอกเหนืองานคุณก็ใชชีวิตใหเต็มที่ และใหคิดวาพนักงานทุกคนคือเพ่ือน
รวมงาน พูดคุยกันไดทุกเรื่องจะเปนแรงผลักดันใหเขาทํางานในสิ่งที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มที่เพ่ือ
เปาหมายเดียวกันคือ การเติบโตไปขางหนาขององคกร”

ปจจุบันศักดิ์สยาม กรุป เปนผูผลิตและจําหนายปุยสูตรผสมทั้งเคมีและอินทรีย ภายใตตรา
สัญลักษณ สิงโตสยาม พลอยเกษตร ลีดเดอรชิป และสามเอส โดยแตละย่ีหอจะเจาะกลุมเปาหมายลูกคา
แตกตางกัน โดยสิงโตสยามและพลอยเกษตรจะเปนสูตรทั่วไปที่จําหนายอยูในทองตลาด โดยเจาะกลุม



ลูกคาที่เปนเกษตรกร ขณะที่ลีดเดอรชิปและสามเอส เปนปุยสูตรแปลกทําราคา เจาะกลุมลูกคาที่สั่งทํา
เปนกรณีพิเศษ

“นอกจากเราผลิตและจําหนายเองแลว ยังผลิตปุยซอยเมทใหแกทางมิตรผล คือแบรนดเปน
ของเขา แตใบอนุญาต สถานที่ผลิตทุกอยางเปนของเรา” อัญทิดา กลาวถึงการเติบโตของธุรกิจปุย พรอม
กับกลาวยํ้าอยางมั่นใจวา อีกไมเกิน 5 ป จะนําพาบริษัทเขาสูตลาดหลักทรัพยใหได เพ่ือตอกยํ้าความ
เปนนักบริหารมืออาชีพนั่นเอง
“ความอดทน”คือจุดตางคนรุนเกากับเด็กรุนใหม

แมวันนี้ ทวีศักดิ์ สุทิน อดีตนายกสมาคมการคาและผูผลิตปุยไทย วัย 62 ปจะยังคงรั้งตําแหนง
ประธานกรรมการเครือศักดิ์สยาม กรุป แตจากนี้ไปก็จะทยอยมอบงานสําคัญๆ ใหซีอีโอคนใหม ในฐานะ
ทายาททางธุรกิจรับชวงการบริหารตอไป เพ่ือตอยอดองคกรศักดิ์สยามใหเดินกาวไปขางหนากอนที่
ตัวเองจะเกษียณ แตคงไวแคตําแหนงที่ปรึกษา

“จุดเดนของเขาก็คือ วิสัยทัศนที่เขาไดมาจากการศึกษาในตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องภาษา
เรื่องวิสัยทัศนเทคโนโลยีทั้งหลาย สิ่งเหลานี้จะตองดึงเขามาชวยเพ่ืออุดรอยรั่ว ซึ่งอนาคตเขาจะตองทํา
ตรงนี้เพ่ือที่จะตอยอดไปแขงขันในระดับนานาประเท ศย่ิงเมื่อเออีซีเขามาจะตองมีการแขงขันระหวาง
ประเทศมากขึ้น”

ทวีศักดิ์ เปดเผยจุดเดนทายาททางธุรกิจ พรอมมองจุดดอยที่ตองปรับคือ ความอดทน ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญที่คนรุนปจจุบันมีนอยกวาคนยุคเกา ที่มีความอดทนสูงในวิกฤติที่เกิดขึ้น จนประสบความสําเร็จ
ซึ่งจากนี้ไปวงการธุรกิจปุยยังตองเจอวิกฤติอีกมากและมีความซับซอนมากขึ้น ไมวาจะเปนวิกฤติที่
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหรือวิกฤติเศรษฐกิจโลก ลวนมีผลกระทบตอธุรกิจปุยทั้งสิ้น

“อยางเขาเขามาตอนแรกเจอวิกฤติน้ําทวมใหญป 54 ผานไปจุดหนึ่งแลววิกฤติภัยแลงที่เกิดขึ้น
เราจะเตรียมยังไง วิกฤติเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นเราจะรับมือยังไง ถาเจอวิกฤติแลวถอยคุณก็ไม
ประสบความสําเร็จ ความตางของคนรุนเกากับเด็กรุนใหมอยูที่ความอดทน ถาคุณผานมันไปไดก็ประสบ
ความสําเร็จ” ทวีศักดิ์ ใหขอคิดทิ้งทาย


